



Hà Sơn đầu tư hạ tầng công nghệ để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số



Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang, sáng xanh sạch đẹp

HÀ SƠN

LỰA CHỌN CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỂ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đang trở thành xu hướng trọng tâm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đang chủ động hội nhập vào xu thế này để định hình một cộng đồng hiện đại và phát triển.

Khi bắt tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Hà Sơn đã triển khai nhiều giải pháp, đồng bộ hóa tư tưởng trong cán bộ, công chức viên chức và cộng đồng dân cư trong xã về việc lựa chọn tiêu chí chuyển đổi số để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đây mạnh công tác tuyên truyền để mọi người hiểu việc xây dựng chính quyền số là sự áp dụng công nghệ số để tối ưu hóa quá trình quản lý và cung cấp dịch vụ công dân. Chính

quyền số giúp tăng cường hiệu suất thông qua việc sử dụng công nghệ để tự động hóa các quy trình hành chính và quản lý thông tin, giảm thời gian và chi phí, đồng thời cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn cho người dân. Triển khai hệ thống quản lý công việc và dịch vụ trực tuyến, giúp cải thiện tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý các dự án cộng đồng và cung cấp dịch vụ cho người dân. Mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến như Zalo, Facebook được khai thác triệt để bằng việc lập các trang zalo cộng đồng dân cư với tổng số 219 thành viên để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương, tăng cường tính tương tác giữa cơ quan chính quyền và cộng đồng. Việc thu thập ý kiến và góp ý từ cộng đồng giúp xây dựng quyết định chính sách công bằng và hiệu quả.

Nhằm định hướng phát triển kinh tế theo hướng số hóa, Hà Sơn đã

tiến hành định hình lại cách sản xuất, tiêu thụ và tương tác trong nền kinh tế hiện đại. Chuyển đổi các hoạt động kinh tế từ hình thức truyền thống sang sử dụng công nghệ số, đặc biệt là Internet và các công nghệ thông tin. Kinh tế số yêu cầu một cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mạnh mẽ với việc phát triển các mạng di động, Internet nhanh và các hệ thống lưu trữ đám mây. Chính quyền xã Hà Sơn đã tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp địa phương thông qua việc cung cấp các ứng dụng và dịch vụ kinh doanh trực tuyến, hỗ trợ tiếp thị và quản lý. Tính đến cuối năm 2023, trên địa bàn xã có 10 doanh nghiệp, 02 Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động. Ngoài ra trên địa xã còn có trên 105 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ trong các lĩnh vực ngành nghề khác. Toàn xã có 500 lao động đang làm việc tại các công

ty, doanh nghiệp trong nước, có 200 lao động trong lĩnh vực xây dựng, thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng, có 225 lao động đi xuất khẩu, thị trường chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cho thu nhập bình quân ước tính 40 - 50 triệu đồng/người/tháng. Đến nay thu nhập bình quân của xã đạt 65,605 triệu đồng/người/năm.

Song song việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, Hà Sơn đã đẩy mạnh xây dựng xã hội số bằng việc tích hợp công nghệ số vào mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày và tổ chức xã hội như giáo dục, y tế, tham gia cộng đồng và văn hóa trực tuyến trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội trong cộng đồng. Nhờ tập trung xây dựng xã hội số mà Hà Sơn đã tạo được môi trường kết nối liên tục thông qua các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các dịch vụ trực tuyến khác, mở rộng phạm vi và tốc độ giao tiếp trong cộng đồng dân cư, giúp mọi người tiếp cận nhanh thông tin về giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Việc lựa chọn chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Hà Sơn không chỉ là một xu hướng mà còn là một chiến lược để xây dựng một xã hội hiện đại và bền vững. Bằng cách kết hợp truyền thống với công nghệ, Hà Sơn đang tạo ra một môi trường sống tốt và phát triển cho cộng đồng. Điều này không chỉ làm tăng cường sức mạnh của địa phương mà còn thể hiện cam kết của xã hội đối với tương lai số hóa. ■

NGỌC THỂ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ THANH

Địa chỉ: Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

CHÚC MỪNG
NĂM MỚI

